



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

นายบากิร อีเซต เบกอวิช ประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา - 28 /Oct/ 2016

ในช่วงบ่ายวันอังคาร (25) ตุลาคมที่ผ่านมา นาย บากิร อีเซต เบกอวิช ประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดได้ย้ำถึงความจำเป็นในการเผชิญหน้ากับนโยบายต่างๆ ในการก่อวิกฤตและการสร้างการก่อการร้ายของบางรัฐบาลตะวันตก พร้อมกับกล่าวว่า บรรดาประเทศที่เป็นอิสระนั้นจำเป็นต้องดับไฟแห่งความขัดแย้งและการเผชิญหน้าต่างๆ ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและการปฏิเสธการยอมรับนโยบาย ต่างๆของบรรดารัฐบาลมหาอำนาจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงกระแสดักพิริและการก่อการร้ายซึ่งขณะนี้มันได้ลุกลามไปยังยุโรปแล้วเช่นกัน และเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะมีสภาพที่เลวร้ายมากขึ้นกว่านี้ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า แหล่งกำเนิดของปรากฏการณ์นี้ในสภาพภายนอกคือภูมิภาคอาหรับ แต่ในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลของยุโรปบางประเทศคือตัวการหลักที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้

ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามถือว่า พันธมิตรทางทหารของบรรดารัฐบาลตะวันตกในการต่อต้านการก่อการร้ายนั้น หาใช่ความจริง และกล่าวว่า แม้เป็นไปได้ว่าพันธมิตรเหล่านี้จะทำสงครามกับบรรดาผู้ก่อการร้ายในบางกรณีก็ตาม แต่ทั้งในอิรักและในซีเรียพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะถอนรากถอนโคนการก่อการร้ายอย่างแท้จริง นโยบายต่างๆ ที่เลวและชั่วร้ายของพวกเขาในวันนี้ยังจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ของมนุษยชาติเพิ่มมากขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า การเหยียดแกล้งสภาพดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความเข้าใจและการรับรู้ถึงสาเหตุต่างๆ ของการปรากฏขึ้นของปัญหาเหล่านี้ และมีความตั้งใจที่จะแก้ไขมัน ในการนี้ท่านได้ชี้ถึงสาเหตุประการหนึ่งของการปรากฏขึ้นของการก่อการร้าย โดยกล่าวเสริมว่า การถูกเหยียดหยามเยาะขมมุสลิมในบางประเทศที่มั่งคั่งและมีอำนาจในยุโรปนั้น จะสร้างปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้เยาวชนเหล่านี้เข้าร่วมกับกลุ่มที่เบี่ยงเบน และกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ อย่างเช่นกลุ่มไอซิส และบรรดาเยาวชนที่ถูกถูกเหยียดหยามเหล่านี้เมื่อกลับไปยุโรปแล้ว พวกเขาก็จะกระทำการวางระเบิดและการเช่นฆ่า

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ถึงอดีตความสัมพันธ์อันดีมิตรระหว่างอิหร่านและบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในยุคแห่งความซมซานและความยากลำบากของสงครามที่ถูกบังคับเหนือประชาชนของประเทศนี้ พร้อมกับกล่าวว่า ความสงบสุขและความมั่นคงนั้นคือปัจจัยจำเป็นที่จะทำให้ทุกองค์ประกอบที่สำคัญของประเทศหนึ่งๆ ได้มีการพัฒนาและมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นจริง

ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามได้พูดถึงความทรงจำของการเดินทางไปบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของท่าน ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรของประชาชน และยังได้ชี้ถึงสถานภาพของมรัฐ "อาลี อีเซต เบกอวิช" อดีตประธานคณะประธานาธิบดีของประเทศนี้ พร้อมกับกล่าวว่า รัฐบาลของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ที่จะขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์ต่างๆ ในด้านการเมืองและเศรษฐกิจกับรัฐบาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และการประสานงานกันในระดับประชาคมระหว่างประเทศ"

ในการเข้าพบปะครั้งนี้ ดร. ฮะซัน โรฮานี ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านร่วมอยู่ด้วย นาย บากิร อีเซต เบกอวิช ประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาได้แสดงความยินดีต่อการเดินทางเยือนเตหะราน และได้ประเมินถึงความสำเร็จของการเจรจาของตนกับบรรดาเจ้าหน้าที่ของประเทศนี้ และได้แสดงความมุ่งหวังว่าความสัมพันธ์อันดีมิตรของทั้งสองประเทศจะเปลี่ยนเป็นความร่วมมือต่างๆ



ที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจซึ่งจะกลายเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

บಾಗಿร อีเซตเบกอวิช ถือว่านโยบายของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา คือการเสริมสร้างและการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศมุสลิมทั้งหลาย และได้ชี้ถึงความจำเป็นในความร่วมมือเพื่อจัดการกับอันตรายของการก่อการร้าย โดยกล่าวว่า ความปวยไส้เป็นอันตรายยิ่งถึงขั้นที่นำไปสู่การโจมตีทำลายมัสยิดต่างๆ และการเช่นฆ่าบรรดาผู้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บุคคลสำคัญทั้งหมดได้ประกาศอย่างเด็ดขาดถึงการไม่ยอมรับแนวคิดตักฟีรีและการเผชิญหน้ากับมัน

ประธานคณะประธานาธิบดีบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ได้แสดงความเสียใจต่อความขัดแย้งต่างๆ ของบรรดาสำนักคิดในสังคมมุสลิม และกล่าวว่า เอกภาพแห่งอิสลาม เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคน และความแตกแยกนั้นจะนำไปสู่ความอ่อนแอของประชาคมมุสลิม